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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม    จ ำนวน   ๒   เรื่อง 

- มีเรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  ๑. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบ
รายงานประจ าปี ๒๕๖๕ ของกองทุนการออมแห่งชาติ แล้ว 
  ๒. พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอก เชิงชาย 
ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
และ พลต ารวจเอก ด ารงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
โดยต าแหน่ง ได้เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงท าให้พ้นจากต าแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาตามความในมาตรา ๒๖๙ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท าให้ปัจจุบัน
มีสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒๔๔ คน ดังนั้น ในการประชุมวุฒิสภาจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คือ ตั้งแต่ ๑๒๒ ท่านขึ้นไป จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

  ที่ประชุมรับทรำบ 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันจันทร์ที่  ๒  ตลุำคม  ๒๕๖๖ 
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 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม                   (ไม่มี)   

 (๓) กระทู้ถำม                                                                 

๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ                                           จ ำนวน   ๓   เรื่อง 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน  ศรีแก้ว) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม
และผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

  

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) 

ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ) ผู้ได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

 

 ๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง กำรแก้ปัญหำเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรถ่ำยโอน สอน./รพ.สต. ไป อบจ. ของกระทรวงสำธำรณสุข (นำยเจตน์  ศิรธรำนนท์ 
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข)  

 

๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรเตรียมรับมือวิกฤตภัยแล้ง (นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ 
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง แนวทำงกำรเชื่อมโยงระบบคมนำคมและระบบโลจิสติกส์
ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซีย (นำยสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม) 

 



 

- ๓ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
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๓.๒ กระทูถ้ำมด้วยวำจำ                                  จ ำนวน  ๓  เรื่อง 
 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชาดา  ไทยเศรษฐ์) ผู้ได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง    
 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชาดา  ไทยเศรษฐ์) ผู้ได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง  

 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง) ผู้ได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง     
 

๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง กำรป้องกันและปรำบปรำมผู้มีอิทธิพล (นำยวันชัย  

สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 

 

๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรปรำบปรำมผู้มีอิทธิพล (นำยปำนเทพ  กล้ำณรงค์รำญ 
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

 
 
 

 

๓.๒.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรคัดเลือกแต่งตั้งผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ คนที่ ๑๔ 
(นำยเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 
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 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว           จ ำนวน   ๒   เรื่อง 
 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 

 รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรม (นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา) และประธานคณะท างาน (พลอากาศตรี
หม่อมหลวงประกิตติ  เกษมสันต์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า มรดกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage) เป็นผลงานสร้างสรรค์ของชนในชาติที่มีคุณค่าตกทอดมาจากรุ่นก่อน เป็นประจักษ์พยาน
ของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ องค์การยูเนสโกแบ่งประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมไว้ ๒ ประเภท ได้แก่ 
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
(Tangible Cultural Heritage) ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้ ในมาตรา ๔๓ (๑) 
มาตรา ๕๐ (๒) และมาตรา ๕๗ (๑) ซึ่งปัจจุบันพบว่าภาครัฐของไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุรักษ์
และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้  อย่างไรก็ตาม พบว่า 
การขับเคลื่อนงานยังขาดความเป็นเอกภาพ มีมาตรฐานและขอบเขตการท างานที่ไม่ชัดเจน ขาดการบูรณาการ
ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งมีการใช้นิยามความหมายและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
แตกต่างกัน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมาก ขาดความตระหนักในการให้ความส าคัญ
และมีข้อจ ากัดด้านขีดความสามารถของก าลังคน ทรัพยากร และงบประมาณ  ในการนี้ คณะกรรมาธิการ
จึงสรุปปัญหาด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ กล่าวคือ ปัญหา
กฎหมายล้าหลังและไม่เหมาะสมกับบริบทแวดล้อม ปัญหาการไม่บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครฐั
อย่างจริงจัง ปัญหาการขาดความตระหนักรู้ แรงจูงใจ และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ปัญหานิยามของโบราณสถาน
และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ไม่ชัดเจน และปัญหาการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชนอย่างครอบคลุม พร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย เพ่ืออนุรักษ์
และพัฒนามรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ดังนี้ (๑) แก้ไขกฎหมายให้สอดรับกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยโบราณสถาน (พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔) พระราชบัญญัติหรือกฎหมายท้องถิ่น (พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชบัญญัติสภาต าบล 

 ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรอนุรักษ์และพัฒนำมรดกวัฒนธรรม
อย่ำงยั่งยืน 
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมพิจำรณำเสร็จแล้ว   
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และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒) และพระราชบัญญัติที่ว่าด้วย 
การกระจายอ านาจ (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒) (๒) พัฒนากลไกก ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ 
(๓) การบริหารจัดการความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (๔) จัดท าคู่มือค าแนะน า
การด าเนินการอนุรักษ์และโครงการก่อสร้าง (๕) ก าหนดนิยามและประเภทมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็น
มาตรฐานกลาง และพัฒนาระบบทะเบียนรายการให้เป็นเอกภาพ (๖) พัฒนามาตรการจูงใจให้เกิด 
การสนับสนุนการอนุรักษ์จากภาคเอกชนและภาคประชาชน (๗) มีกฎหมายช่วยส่งเสริม สนับสนุน  
และวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ 
เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ทุกประเภทอย่างครอบคลุม 
และ (๘) มีการพัฒนากฎหมายเพื่อจัดตั้ง “สถาบัน” ในรูปแบบคณะกรรมการร่วม (Committee) 
หลายฝ่ายที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์
และดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อย่างบูรณาการ  

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า (๑) ควรแก้ไขชื่อรายงานให้เกิด
ความชัดเจนว่า เป็นรายงานที่พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
เป็นหลัก  ทั้งนี้ โดยอาจเพ่ิมเติมค าว่า “(ที่จับต้องได้)” ต่อท้ายชื่อเรื่องเดิม หรือแก้ไขเนื้อหาในบทสรุป
ผู้บริหารให้ครอบคลุมว่า “เป็นรายงานที่มุ่งเน้นในการพิจารณาศึกษาเรื่องมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้”   
แต่ในขณะเดียวกันก็ควรมีการพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยมีการ
ประสานความร่วมมือเพ่ือให้วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นได้รับการอนุรักษ์ รักษา และพัฒนาไปพร้อมกัน 
เช่น วัฒนธรรม “นครชัยบุรินทร์” ที่ประกอบด้วย วัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
และสุรินทร์ วัฒนธรรมด้านภาษาไทย (รณรงค์ให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง) วัฒนธรรมด้านศาสนา 
(ดูแลความประพฤติของพระสงฆ์) วัฒนธรรมและท าเนียมปฏิบัติอื่น ๆ (การไหว้สวัสดี การแสดง
ความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ การตรงต่อเวลา) (๒) ควรมีการส ารวจและกระจายอ านาจ 
ในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรม ทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และชุมชน 
ตลอดจนวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคเอกชนและประชาชน 
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการแต่ละหน่วยอย่างชัดเจน และพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยเร็ว (๓) ควรสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมภาครัฐ
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และเกิดการกระจายอ านาจจากภาครัฐสู่ชุมชนและประชาชน (๔) ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๗ (๑) ที่ว่าด้วยอนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และสอดรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อาทิ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (๕) ควรมีการจัดท าฐานข้อมูล (Data Base) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (๖) ควรส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
และสืบทอดมิติทางวัฒนธรรมให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน อีกทั้งควรสนับสนุน
ให้น าเรื่องมรดกวัฒนธรรมบรรจุเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อให้มีการดูแลและรักษามรดกวัฒนธรรมต่อไป
อย่างต่อเนื่อง มิใช่เพียงการเรียนรู้แบบ “ชะโงกทัวร์” ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (๗) ควรแบ่งสัดส่วนรายได้
และงบประมาณให้แต่ละหน่วยงาน (อาทิ ส่วนกลางร้อยละ ๕๐ ส่วนท้องถิ่นร้อยละ ๒๕ และการตลาด
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวร้อยละ ๒๕) (๘) ควรสร้างคุณค่าให้แก่แหล่งมรดกวัฒนธรรมโดยการอนุรักษ์ 
(ด ารงคุณค่าให้คงอยู่) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ (Promotion) สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือผลตอบแทนจากคุณค่า
ของมรดกวัฒนธรรมนั้น และจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรม (๙) ควรมีการต่อยอด
หรือส่งเสริมให้เกิดแหล่งมรดกวัฒนธรรมแหล่งอื่น ให้ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับเมืองโบราณศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก (UNESCO) (มรดกโลกแห่งที่ ๗ ของไทย/
มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ ๔ ของไทย) ซึ่งมรดกโลกของไทย ๖ แห่ง ทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากยูเนสโกแล้ว ได้แก่ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย 
จ. สุโขทัย แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ. อุดรธานี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง 
กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และกลุ่มป่าแก่งกระจาน) ตลอดจนมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
เพ่ือดูแลรักษาให้ยั่งยืนต่อไป  (๑๐) ควรสนับสนุนและเผยแพร่พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านวัฒนธรรมให้เป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น จังหวัดสุรินทร์มีช้างแสนรู้และมวยไทย (นายทัชชกร  ยีรัมย์/จา  พนม และ
ร้อยโท สมบัติ  บัญชาเมฆ/บัวขาว  บัญชาเมฆ) เป็นต้น (๑๑) ควรสนับสนุน ส่งเสริม และก าหนดมาตรการ
ในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกวัฒนธรรม ตลอดจนมีช่องทางในการเข้าถึง เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกวัฒนธรรม เนื่องจากการด าเนินงานของภาครัฐเพียงอย่างเดียวขาดความยืดหยุ่นและใช้ระยะเวลานาน  
ฉะนั้น การเปิดกว้างและรับการสนับสนุนจากประชาชน ปราชญ์ท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถ
ด าเนินงานได้คล่องตัวและรวดเร็วกว่า (๑๒) ควรน าบทบัญญัติในมาตรา ๑๖ (๑๑) ว่าด้วยการบ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมาตรา ๑๗ (๑๘) ว่าด้วย
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การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาพิจารณาร่วมด้วย  
(๑๓) ควรมีการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบาย Soft Power 
ของพรรคภูมิใจไทย (๑๔) ควรเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมโดยให้มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๑๕) ควรมีการแบ่งระดับโบราณสถานที่สมควรได้รับการฟ้ืนฟูภายใต้ช่วงเวลา
ที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ถูกละเลย ทิ้งร้าง หรือเสื่อมโทรม เช่น บ้านบอมเบย์เบอร์มาร์ จ. แพร่ เมืองโบราณโนนเมือง 
จ. ขอนแก่น เมืองเก่าก าแพงเพชร จ. ก าแพงเพชร โรงงานกระดาษไทย จ. กาญจนบุรี ก าแพงเมืองแพร่ จ. แพร่  
ทั้งนี้ โดยอาศัยอ านาจรัฐโดยกรมศิลปากรซึ่งมีองค์ความรู้ด้านวิชาการ อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และอ านาจของภาคประชาสังคมและประชาชนร่วมกันด าเนินการ และ (๑๕) ควรมีการเชื่อมโยงวัฒนธรรม
เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ อัตลักษณ์ ความหวงแหน และการสืบสานอนุรักษ์
ในวัฒนธรรมของตนเอง เช่น กระเหรี่ยงคอยาว จ. แม่ฮ่องสอน ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมชีวิตของ
ชนเผ่าเป็นจ านวนมากจนก่อให้เกิดเป็นรายได้หรือมูลค่าเพ่ิมต่อวัฒนธรรมชุมชนดังกล่าว 

 หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า  
(๑) เนื้อหาของรายงานมุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เนื่องจากมีการร้องเรียน
เป็นจ านวนมาก คณะกรรมาธิการจึงมีการประมวลผลการด าเนินงานดังกล่าวไว้ ส าหรับมรดกวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ ได้มีการกล่าวอ้างถึงในบทที่ ๕ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ (หน้า ๙๓) ข้อ ๕.๒.๘ 
ที่ว่าด้วยการพัฒนากฎหมายเพ่ือจัดตั้ง “สถาบัน” ในรูปแบบคณะกรรมการร่วม (Committee) หลายฝ่าย
ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์และดูแล
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อย่างบูรณาการ  นอกจากนี้ ยังมีการยกร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์แล ะพัฒนา
มรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน พ.ศ. .… เพ่ือเป็นกรอบแนวทางด าเนินการ และในร่างดังกล่าวได้ก าหนดบทนิยาม
ค าว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ไว้ด้วยแล้ว อีกทั้ง คณะกรรมาธิการได้เคยศึกษารายงาน
การพิจารณาศึกษา เรื่อง ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ซึ่งเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
เป็นการเฉพาะแล้ว (๒) คณะกรรมาธิการจะได้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
และ (๓) ประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ คณะกรรมาธิการขอรับไว้เพ่ือเป็นข้อมูลในการบูรณาการต่อไป   

 ทีป่ระชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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 ผลกำรพิจำรณำ 
 ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

(พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) พร้อมด้วยคณะท างานสนับสนุนข้อมูลการวิจัยทางคลินิก
และการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน (นายขวัญชัย  วิศิษฐานนท์ เภสัชกรหญิงผกากรอง  ขวัญข้าว 
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ระวิวรรณ์   เจริญทรัพย์  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณสยมพร  ศิรินาวิน  
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์สุชาดา  ไชยสวัสดิ์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการ
เห็นความจ าเป็น ปัญหาและอุปสรรค การจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน จึงได้มีแนวทางการขับเคลื่อน 
การจัดการข้อมูลเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การวิจัยสมุนไพรมีประสิทธิภาพ เพื่อการขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรในคน 
ให้มีความปลอดภัย ประเทศพ่ึงพาตนเอง และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
ปัญหาจากการศึกษาพบว่า ๑) ด้านระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ยังขาดการบูรณาการ
ของแหล่งทุนวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดการสนับสนุนทุนและการวิจัยแบบมุ่งเป้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคลินิกและขาดระบบจัดการข้อมูลจากวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  ๒) ขาดข้อมูล
การวิจัยทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน อันเป็นผลเนื่องจากขาดการบูรณาการ
เพื่อเชื่อมต่อของการวิจัยทางคลินิกกับการวิจัยก่อนคลินิกรวมถึงขาดการสนับสนุนการวิจั ยที่มากพอ
เพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ที ่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างการยอมรับการใช้สมุนไพร ยาสมุนไพร และ
การแพทย์แผนไทย ในระดับสากล ๓) ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ขาดระบบและการส่งเสริม
สนับสนุนผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เข้าถึงองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และแหล่งทุน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและการด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน   

 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ ควรปรับปรุงยุทธศาสตร์
ด้านการให้ทุนวิจัยและกลไกการสนับสนุนการวิจัยสมุนไพร โดยก าหนดให้มีหน่วยงานใ ห้ทุนส าหรับ
การวิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ควรมอบหมายกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก ในการบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและการจัดการการใช้ประโยชน์  
จากสมุนไพร ควรก าหนดนโยบายและกลไกสนับสนุนให้เกิดระบบที่บูรณาการทรัพยากรด้านวิจัย  

 ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรวิจัยทำงคลินิกและกำรจัดกำรข้อมูล
กำรใช้สมุนไพรในคน 
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจำรณำเสร็จแล้ว   
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และนวัตกรรมส าหรับการสนับสนุนการด าเนินงาน และสถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้อง  
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ควรก าหนดนโยบาย  
และส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเอกชนในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสมุนไพร
เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นฐานในการพัฒนาเกิดเป็นธุรกิจ
ฐานนวัตกรรม และควรก าหนดให้การพัฒนาข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ของการใช้สมุนไพร
เป็นแนวทางส าคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อพลิกโฉมสมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทย 
ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ ได้แก่ ๑) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกันพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
ในมนุษย์ด้านการวิจัยสมุนไพร การจัดท าแนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ของประเทศ
ตามแนวทางที่เหมาะสมกับการวิจัยสมุนไพร ๒) กระทรวง อว. กระทรวง สธ. และกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรร่วมกันพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ และแนวทางการเก็บข้อมูลเวชระเบียน
ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคและการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรหรือการรักษาตามแนวทางการแพทย์แผนไทย 
๓) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ร่วมกับคณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ 
กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ในการค้นหาผู้ประกอบการ
สมุนไพรรายย่อยที่มีศักยภาพ ๔) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง สธ. 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารจัดท าระบบและเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ์ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในทุกระดับอย่างรอบด้าน และ 
๕) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง สธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัย พัฒนาและส่งเสริม
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เข้าสู่ฐานข้อมูลงานวิจัย นอกจากนี้ มีแนวทาง
การพัฒนาต่อยอดต่อการบริหารการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมสมุนไพร 
อาทิ จัดตั้งเครือข่าย (Consortium) ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องด้านสมุนไพรและกลไกการด าเนินงาน
เครือข่าย ควรพัฒนา Hub of Knowledge ด้านสมุนไพรผ่านเครือข่าย ควรออกแบบรูปแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลองค์ความรู้ งานวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านสมุนไพร รวบรวม
ฐานข้อมูลด้านสมุนไพรในประเทศไทย และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับเครือข่าย
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายในระดับสากล  

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  สมุนไพรมีความส าคัญมาก 
เมื่อมีวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามา ควรน าสมุนไพรเข้าสู่ระบบการวิจัยเพ่ือให้เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์
และใช้สมุนไพรในการรักษาที่เป็นจุดอ่อนของการแพทย์ตะวันตกได้ ควรท าอย่างไรเพ่ือให้หมอและแพทย์
เกิดการยอมรับและมีความเชื่อมั่นที่จะใช้สมุนไพรในการรักษามากขึ้น ควรสร้างค่านิยมในการสนับสนุน
วิจัยและพัฒนา เนื่องจากงานวิจัยแต่ละเรื่องต้องใช้เวลานาน และผลงานวิจัยอาจไม่ออกมาตามที่ต้องการ 
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จึงควรก าหนดแผนระดับนโยบายและเพ่ิมงบสนับสนุนงานวิจัยใหม้ากขึน้ แพทยใ์นประเทศไทยมคีวามสามารถ
และเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ แต่ในส่วนของยา เครื่องมือแพทย์ ยังไม่สามารถผลิตได้เอง ผูเ้กี่ยวข้อง
ควรให้เห็นความส าคัญการก ากับและควบคุม ควบคู่ไปกับการส่งเสริม องค์การอาหารและยาควรปรับปรุง
ให้มีบทบาทมากขึ้น ในส่วนข้อมูล ระบบฐานข้อมูลยังไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมความรู้เข้าสู่ฐานข้อมูลให้มากขึ้น 
มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้เกิดการวิจัยในสิ่งที่ขาดแคลน การใส่ข้อมูล
จ านวนมากจะช่วยให้ฐานข้อมูลใหญ่ขึ้นและความรู้กว้างขวางมากขึ้น กรณบีทบัญญัติตามพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘ เพ่ิมความเป็น
มาตรา ๗๗ จัตวา และมาตรา ๗๗ เบญจ ได้มีบทบัญญัติให้มีการวิจัยในคน จึงควรเร่งรัดเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ... เสนอโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนกรณีตัวอย่างเช่นพืชกระท่อม 
เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มาก ที่มีการสนับสนุนให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจแต่พบว่ายังติดปัญหาเรื่องการจ าหน่าย 
โดยผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมต้องผ่านองค์การอาหารและยา (อย.) นอกจากนี้ยังไม่มีผลการทดลองในคน
อย่างชัดเจนว่ามีประโยชน์หรือโทษต่อร่างกายจึงไม่สามารถวางขายได้ จึงควรปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ 
สามารถให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม กรณีตามบทบัญญัติมาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญหาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การใช้สมุนไพรจึงควรต้องค านึงถึงความปลอดภัย ความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นในประโยชน์หลังการใช้ 
อย่างไรก็ตาม มีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรวางจ าหน่ายจ านวนมาก อย. ควรมีนโยบายสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์
เพ่ือการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและด าเนินการอย่างถูกต้อง กรณีการศึกษาวิจัยเรื่องสมุนไพร 
จ าเป็นต้องมีวัตถุดิบ เมื่อสมุนไพรชนิดใดสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ ความต้องการสูงอาจเกิดภาวะ
ขาดวัตถุดิบ จึงควรศึกษาควบคู่ไปกับการเกษตรเพ่ือการมีวัตถุดิบที่เพียงพอในการพัฒนาและวิจัยขยายผล 
ควรน างานวิจัยด้านสมุนไพรในประเทศตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ หรือการร่วมมือท างานวิจัยกับ
สถาบันวิจัยระดับโลกบ้างเพ่ือยกระดับงานวิจัยให้แพร่หลายมากขึ้น  

 ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และคณะท างานฯ ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ว่า การสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับแพทย์ในปัจจุบันมีหลักสูตรให้เรียนเรื่องสมุนไพรค่อนข้างน้อย ในส่วนการท างานของกระทรวง สธ. 
และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง 
มีการจ่ายยาสมุนไพรให้กับผู้ป่วย มีการติดตามอาการ ส่วนการขึ้นทะเบียนสมุนไพร ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ยังมีกลไกที่มีความยุ่งยากต่อผู้ประกอบการในการพัฒนาเพ่ือขึ้นทะเบียนยา 
ตัวอย่างที่พบในประเทศจีน มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยที่จีนได้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการใช้ยา
กับคนจริง ๆ หากเชื่อมโยงข้อมูลกับ อย. ได้จะเกิดประโยชน์ ในส่วนของงานวิจัยมีการร่วมวิจัยกับต่างประเทศ 
วิเคราะห์จุดอ่อนของแพทย์แผนไทย โดยมีเครือข่ายหลายประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้ แต่ไม่มีการบันทึกไว้
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อย่างเป็นรูปธรรม ยังไม่มีการจัดระบบข้อมูลที่ดี จึงมีข้อเสนอแนะให้เร่งบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้สมุนไพรไทย
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการวิจัยชั้นสูงเสมอไป ในส่วนของบทบาท
ของกรมการแพทย์แผนไทย ตามที่บัญญัติในมาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญ จะปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในระดับนโยบายได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ บูรณาการร่วมกันหลายกระทรวง มีการน างานวิจัย
ไปวางแผนร่วมกัน ส าหรับร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ... จะรับไปเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
และเร่งด าเนินการ ทั้งนี้ ในส่วนข้อสังเกตอื่น ๆ คณะกรรมาธิการจะได้น าไปพิจารณาและศึกษาเพิ่มเติม
ในโอกาสต่อไป  

 

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

(๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ                      (ไม่มี)    

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่                      (ไม่มี)    

(๗) เรื่องอื่น ๆ               (ไม่มี)    

เลิกประชุม เวลำ ๑๓.๕๕ นำฬิกำ 

 

 
 
 

 
 
 

ส ำนักกำรประชุม 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 


